

Số: 6833/BTC-NSNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

V/v nhiệm vụ, giải pháp tài chính
ngân sách 6 tháng cuối năm 2024

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Về tổng thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng cả 3 khu vực (GDP quý I tăng 5,66%, quý II ước tăng 6%).

Ngành Tài chính đã chủ động tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân,... Tình hình tài chính - ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả quan trọng: Đã hoàn thành, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 26/34 đề án, nhiệm vụ được giao¹; thu ngân sách nhà nước ước đạt 60% dự toán (tăng 15,7% so với cùng kỳ); giải ngân chi đầu tư phát triển ước đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ giải ngân đạt 30,49%); bội chi, nợ công được kiểm soát; thị trường tài chính, chứng khoán phát triển; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,2% so với cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ sức khỏe người dân được quan tâm thực hiện tốt. Tuy số thu ngân sách về tổng thể tăng so cùng kỳ, song tiến độ một số khoản thu, sắc thuế và thu trên địa bàn một số địa phương còn thấp, công tác triển khai dự toán chi, phân bổ ngân sách còn chậm, kéo dài, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính ở một số nơi còn chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thất thoát, lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị.

Tại địa phương, nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách trên địa bàn tiếp tục chuyển biến, góp phần tích cực

¹ 10 đề án, nhiệm vụ được giao bổ sung trong quá trình điều hành.

vào kết quả thu - chi ngân sách của cả nước. Bộ Tài chính xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ của các Đồng chí với Bộ Tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tài chính ở địa phương trong 6 tháng vừa qua.

Để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao của cả Trung ương và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng; với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về các chính sách thu để ban hành trong thời gian tới nhằm hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2024²; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phân đầu tăng thu để bù đắp số thu bị giảm do thực hiện các chính sách hỗ trợ; tăng cường quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành một số chính sách quản lý tài chính - ngân sách³,... Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định; chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Trên cơ sở đó, phân đầu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu NSNN năm 2024 (cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tạo cơ sở vững chắc cho các năm tới.

Hai là, quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển; khắc phục các bất cập để giải ngân nhanh hơn, sử dụng hiệu quả hơn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; phát huy đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư tư; thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài theo phương thức đối tác công tư. Triển khai kịp thời, hiệu quả quy hoạch cấp Quốc gia, các quy hoạch Vùng, quy hoạch Tỉnh đã được phê duyệt với các nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành cụ thể, bảo đảm dễ thực hiện, dễ theo dõi, dễ kiểm tra, dễ giám sát; tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch còn lại.

Ba là, chủ động, quyết liệt đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm người đứng đầu của các cấp chính quyền, sở, ban, ngành chuyên môn trong

² Như việc kéo dài thời gian thực hiện giảm mức thuế GTGT đến hết năm 2024; giảm 50% lệ phí trước bạ trong 6 tháng cuối năm 2024; chính sách giảm thuế xuất, nhập khẩu và tiếp tục giảm một số khoản thu phí, lệ phí,...


³ Nghị định hướng dẫn việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên; Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên NSNN để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.

việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo thẩm quyền đã được phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội. Chú trọng rà soát, điều chỉnh, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục các dự án, nội dung thành phần về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả; tránh dàn trải, manh mún.


Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá theo Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Phân đầu tăng thu ngân sách, các nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Tập trung đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024 và các chính sách an sinh xã hội gắn với tiền lương. Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách phát sinh theo quy định.

Năm là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027, kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 ở địa phương bám sát các yêu cầu, nội dung chủ yếu tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ⁴ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ của các Đồng chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước ở địa phương và lĩnh vực tài chính - ngân sách trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn các Đồng chí./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- TCT, TCHQ, KBNN;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, NSNN (200b). 

BỘ TRƯỞNG



Hồ Đức Phớc

⁴ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2025; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030.